



สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 - 15 กันยายน 2567

ญี่ปุ่นส่งออกสินค้าเกษตรขั้นต้นในเดือนกรกฎาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (4 กันยายน 2567)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เปิดเผยข้อมูลพบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเฉพาะสินค้าเกษตรขั้นต้นซึ่งไม่รวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารในเดือนกรกฎาคม 2567 คิดเป็น 36,900 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยข้าว ชา และเนื้อโคที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหารในภาพรวมในเดือนกรกฎาคม 2567 คิดเป็น 114,300 ล้านเยน ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยปริมาณสินค้าส่งออกไปยังจีนลดลงอย่างชัดเจน ตามข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าประมงจากญี่ปุ่น เช่น หอยเชลล์ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) คำนวณมูลค่าดังกล่าวจากมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในภาพรวม ลบด้วยมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

เมื่อพิจารณารายการต่างๆ แล้วพบว่า มูลค่าส่งออกข้าว คิดเป็น 900 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากข้อมูลของกองแผนการส่งออกของ MAFF รายงานว่าได้รับความนิยมจากหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา ยุโรป และไต้หวัน ที่ขยายตลาดสำหรับบริโภคในร้านอาหารญี่ปุ่น และสินค้าชาเขียวมีมูลค่าคิดเป็น 3,100 ล้านเยน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เนื่องจากมีความนิยมผงชาเขียว (มัทฉะ) เช่น มัทฉะลาเต้ และช็อกแลต ทั้งนี้ที่สหรัฐฯ และเยอรมนีมีความนิยมใบชาเขียวอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนเนื้อโค คิดเป็น 4,900 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โดยมีความต้องการบริโภคคนนอกบ้านเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในไต้หวัน และในส่วนผักและผลไม้ เช่น ลูกท้อ คิดเป็น 1,000 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ในฮ่องกง และอาหารแปรรูป คิดเป็น 44,100 ล้านเยน ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกองแผนการส่งออกของ MAFF ชี้ให้เห็นว่า ความต้องการบริโภคเหล่าญี่ปุ่น (สาเก) ลดลง สำหรับร้านอาหารซูชิในจีน

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหารของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม 2567

รายการ	มูลค่า (100 ล้านเยน)	เทียบกับในเดือนกรกฎาคม 2566 (ร้อยละ)
สินค้าเกษตร (รวมสินค้าแปรรูป)	809	+6
- อาหารแปรรูป	441	-3
- สินค้าเกษตรขั้นต้น	369	+12
-- สินค้าปศุสัตว์	131	+8
-- ธัญพืช	62	+4
-- ผักผลไม้	47	+6
-- อื่นๆ	129	+23
สินค้าป่าไม้	60	+8
สินค้าประมง -	223	-30
รวม	1,143	-3

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News



รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดตลาดอะโวคาโดจากบราซิล (5 กันยายน 2567)

เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ได้เปิดตลาดสำหรับอะโวคาโดจากบราซิล ซึ่งเป็นสินค้าห้ามการนำเข้า เนื่องจากอะโวคาโดมีโอกาสติดแมลงวันผลไม้เมดิเตอร์เรเนียน อย่างไรก็ตาม ผลอ่อนของอะโวคาโดพันธุ์ Hass ที่ผ่านโรงคัดและบรรจุที่กำหนดโดยรัฐบาลบราซิล สามารถนำเข้าได้แล้ว

เมื่อปี 2558 รัฐบาลบราซิลขอเปิดตลาดอะโวคาโดพันธุ์ Hass โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญเดินทางตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงในสถานที่จริง และเปิดรับประชาพิจารณ์ก่อนการเปิดตลาดในครั้งนี้

ทั้งนี้ แมลงวันผลไม้เมดิเตอร์เรเนียน มักจะวางไข่ใต้ผิวของผลไม้ และตัวอ่อนจะพัฒนาข้างในผลไม้ ส่งผลให้ผลไม้เน่า ขณะที่แมลงวันดังกล่าว จะไม่วางไข่ลูกอ่อนอะโวคาโดพันธุ์ Hass ดังนั้น แผนกคุ้มครองพืช MAFF ชี้ให้เห็นว่า ไม่มีปัญหาด้านกักกันพืช สำหรับสินค้าที่ผ่านโรงคัดและบรรจุที่กำหนดโดยรัฐบาล

ในปี 2566 ญี่ปุ่นนำเข้าอะโวคาโด มีปริมาณ 60,000 ตัน จากเม็กซิโกและเปรู ทั้งนี้แผนกพืชสวนของ MAFF ชี้ให้เห็นว่าไม่มีผลกระทบกับอะโวคาโดที่ผลิตในประเทศเนื่องจากผลผลิตในประเทศมีจำนวนน้อยมาก

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ดัชนีความต้องการข้าวในช่วง 3 เดือนข้างหน้าประจำเดือนสิงหาคม 2567 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2 เดือน (6 กรกฎาคม 2567)

แม้ว่าข้าวที่ปลูกในปี 2567 ออกสู่ตลาดแล้วก็ตาม แต่ราคาข้าวยังคงสูง โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา องค์กรส่งเสริมการรักษาสถียรภาพข้าวได้เผยแพร่ ดัชนีความต้องการข้าว (DI) ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ประจำเดือนสิงหาคม 2567 โดยคิดเป็น ร้อยละ 70 ลดลงร้อยละ 10 และดัชนีการตัดสินใจซื้อขาย คิดเป็นร้อยละ 86 โดยผู้ค้าส่งข้าวในภูมิภาคคันโตชี้ให้เห็นว่า ราคาข้าวที่ปลูกในปี 2567 อยู่ที่ 20,000 เยนขึ้นไป ต่อ 60 กิโลกรัม ยังมีแนวโน้มราคาข้าวที่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณการจัดส่งข้าวที่ปลูกในปี 2566 ยังไม่เพียงพอ อีกทั้งการจัดซื้อข้าวที่ปลูกในปี 2567 มีความยากลำบาก ดังนั้นมีแนวโน้มปริมาณการจัดส่งที่ไม่เพียงพอ และราคาจะปรับสูงขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ดัชนีราคาข้าวคิดเป็นร้อยละ 70 และส่วนปัจจัยการวิเคราะห์แนวทางสถานการณ์การจัดซื้อคิดเป็นร้อยละ 46 และปริมาณในสต็อกคิดเป็น ร้อยละ 45

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ญี่ปุ่นประมูลข้าวนำเข้าแบบ SBS ครั้งที่ 1/2567 ได้ปริมาณที่เปิดประมูลทั้งหมด (7 กันยายน 2567)

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เผยแพร่ผลการประมูลข้าวนำเข้าแบบ SBS ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดการประมูลเมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา โดยเปิดประมูลข้าวรวม 25,000 ตัน มีปริมาณข้าวที่ประมูลได้ 25,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณการเปิดประมูล เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการบริโภคข้าวนำเข้าเพิ่มขึ้น โดยสถานการณ์ราคาข้าวญี่ปุ่นสูงขึ้น และมีจำนวนผู้ประมูลดังกล่าวมากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับการประมูลครั้งก่อน และคาดว่าผู้ประกอบการต้องการซื้อข้าวสำหรับร้านอาหาร ทั้งนี้ผู้ค้าส่งข้าวในภูมิภาคคันโตชี้ให้เห็นว่า ลูกค้านำเข้าต้องการซื้อข้าวนำเข้า ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่น มีโควตาปริมาณนำเข้าข้าวแบบ SBS สูงสุด 100,000 ตัน ต่อปี และมีราคาจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศกิโลกรัมละ 320 เยน และข้าวขาวเมล็ดกลางจากสหรัฐมีราคา 318 เยนในการประมูลครั้งนี้ ขณะที่ราคาข้าวกล้องญี่ปุ่นอยู่ที่ 20,000 เยนขึ้นไปต่อ 60 กิโลกรัม

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News



ผลสำรวจประมาณการมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับร้านอาหารในญี่ปุ่นปี 2567 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (10 กันยายน 2567)

จากการสำรวจของบริษัท Fuji Keizai ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจภาคเอกชน คาดว่า ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารร้านอาหารในญี่ปุ่นในปี 2564 มีมูลค่า 2,529,800 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยการขยายตลาดร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Izakaya) จากจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และราคาสินค้าสูงขึ้น

เมื่อพิจารณารายการต่างๆ พบว่า มีความต้องการบริโภคสำหรับสินค้าที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น เช่น ปลาปรุงสำเร็จ และขนมเค้กสำหรับอาหารเช้าของโรงแรม ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มจะเลือกสินค้าที่ราคาถูกลง เช่น ใช้เกี้ยวซ่าแทนเมนูปลาทอด

การสำรวจครั้งนี้รวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหาร 80 ประเภท ใน 7 หมวด เช่น เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารแช่แข็ง

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

ราคาซื้อขายข้าวสาลีนำเข้าของรัฐบาล ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับประกาศครั้งสุดท้าย (12 กันยายน 2567)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศราคาซื้อขายข้าวสาลีนำเข้าของรัฐบาลในช่วงเดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทั้ง 5 แบรินด์อยู่ที่ 66,610 เยนต่อตัน ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับราคาที่ประกาศไว้ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ข้าวสาลีเป็นสินค้าที่ควบคุมโดยรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อของรัฐบาลโดยเฉลี่ยหกเดือน ค่าบริการท่าเรือ และรัฐบาลญี่ปุ่นจะปรับราคาในเดือนเมษายนและตุลาคม

ราคาซื้อขายข้าวสาลีดังกล่าวมีการลดลง 3 ช่วงติดต่อกัน เนื่องจากผลผลิตดีขึ้นในประเทศผู้ผลิต เช่น แคนาดาและสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายข้าวสาลีดังกล่าว ยังอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่า และค่าใช้จ่ายขนส่งทางทะเลที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ MAFF ชี้ให้เห็นว่า การปรับราคาครั้งนี้มีเพียงเล็กน้อย ดังนั้นผลกระทบต่อราคาขนมปังและเบะหมี่จึงมีจำกัด

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

การประชุมรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของกลุ่ม G20 (15 กันยายน 2567)

เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา การประชุมรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกลุ่ม G20 ซึ่งจัดขึ้นที่บราซิลได้มีมติเห็นชอบร่วมกันว่า มีความจำเป็นในเรื่องความยั่งยืนทางการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและขจัดความหิวโหย ทั้งนี้ Mr.Tetsushi SAKAMOTO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ของญี่ปุ่นได้เข้าร่วมด้วย และมีการจัดการประชุมทวิภาคีญี่ปุ่น-บราซิล และลงนามในบันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือในการจัดหาธัญพืชให้กับญี่ปุ่นอย่างมั่นคงอีกด้วย

การประชุมของกลุ่ม G20 ดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 และ 13 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา และมีการรับรอง "ปฏิญญารัฐมนตรีกระทรวงเกษตร G20" ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางเทคนิคและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ความสำคัญของธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก และปัญหาข้อจำกัดการส่งออกอาหารที่ไม่มีกฎเกณฑ์ และกล่าวถึงความจำเป็นในการรักษาและจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ



ในการประชุมดังกล่าวญี่ปุ่นเสนอความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างความยั่งยืนทางการเกษตรกับผลผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีด้านการเกษตร ประมง และการประมงของกลุ่ม G7 เมื่อปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ Mr. SAKAMOTO ได้พบหารือกับ Mr.Carlos Fávoro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ประมง และปศุสัตว์ของบราซิล และ Mr.Paulo Teixeira รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาการเกษตร และเกษตรกรรมครอบครัว ได้เสนอการจัดหาธัญพืชที่มั่นคงจากบราซิล

ทั้งนี้ในบันทึกความเข้าใจ ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนบราซิล เช่น การจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขอนามัยสัตว์ และการกักกันพืช และการจัดตั้งคณะทำงานร่วม และจะมีการจัดประชุมปีละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือ

ก่อนหน้านี้ บราซิลขอร้องญี่ปุ่นให้เปิดตลาดเนื้อโคของบราซิล ในครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นตอบโต้ว่าไม่สามารถตอบได้เนื่องจากไม่อยู่ในวาระการประชุม นอกจากนี้ Mr. SAKAMOTO ยังได้พบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแห่งอาร์เจนตินาด้วย ซึ่งเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมปศุสัตว์ขนาดใหญ่

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

จัดทำโดย
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงโตเกียว